

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ ngày 15/5/2020

Thực hiện Thông báo Kết luận số 185/TB-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ ngày 15/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao tại Thông báo Kết luận số 185/TB-UBND, khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Tập trung cao thực hiện nội dung triển khai Kế hoạch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động. Triển khai đồng bộ với sự nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể và thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Làm tốt công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn

Rà soát lại tất cả các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách; các đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn vừa qua, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời tập trung nghiên cứu đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp để phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. *Thời gian hoàn thành trước ngày 10/6/2020.*

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở để tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản quy định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Sở. Tổ chức đánh giá lại các văn bản quy định hiện hành, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Giao Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu tham mưu ban hành quy định khắc phục hạn chế công tác thông tin báo cáo, theo dõi quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay của các Sở, ngành và các huyện, thành phố. ***Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2020.***

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần hạn chế vấn đề gian lận thương mại (hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng thiếu định lượng,...) gây bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động ISO một cách thực chất, tránh hình thức; áp dụng có hiệu quả hệ thống ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh đến xã. Thường xuyên tham mưu kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh, uốn nắn các cơ quan, đơn vị để phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý được tốt hơn. Nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Sở các giải pháp để nâng cao công tác quản lý, khắc phục dần những hạn chế nêu trên. ***Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2020.***

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. ***Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.***

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra đảm bảo khoa học, hiệu quả. ***Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.***

Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì nghiên cứu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp quản lý về công nghệ đối với các dự án đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhất là vấn đề môi trường hiện nay. Tham mưu lãnh đạo Sở làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh trong việc phối hợp xem xét, kiểm tra, cho ý kiến về công nghệ đối với các dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư; đăng ký đầu tư do Ban Quản lý các KCN cấp phép, nhằm đảm bảo quy định về công nghệ và đáp ứng yêu cầu về vấn đề môi trường. ***Thực hiện trong năm 2020.***

3. Nâng cao chất lượng một số hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác

Giao Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng, tham mưu lãnh đạo Sở nhu cầu giai đoạn tới, lựa chọn ra các lĩnh vực ưu tiên làm cơ sở tuyển chọn, đặt hàng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đảm bảo hiệu quả, sát với thực tiễn. Chuyển từ chỗ bị động sang chủ động, đảm bảo cân đối giữa lĩnh vực Nông nghiệp với các lĩnh vực còn lại; giữa các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh với cấp cơ sở theo hướng tăng đề tài, dự án cấp cơ sở. ***Thực hiện từ năm 2020.***

Giao Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất triển khai các giải pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học ở cấp cơ sở, củng cố lại Hội đồng khoa học cấp cơ sở. **Thực hiện trong năm 2020.**

Giao Phòng Quản lý Chuyên ngành chủ trì tham mưu làm tốt công tác sở hữu trí tuệ; tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý việc sử dụng nhãn hiệu đối với các sản phẩm đã được đăng ký để phát huy hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm. Tiếp tục rà soát các sản phẩm của tỉnh, xây dựng lộ trình để tập trung đăng ký, xây dựng được nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo lộ trình. **Thực hiện từ năm 2021.**

Giao Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ chủ trì tham mưu đẩy mạnh công tác phổ biến khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp về khoa học và công nghệ. Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến mọi người dân, cơ quan và doanh nghiệp. Củng cố nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Trung tâm, tích cực triển khai các hoạt động phát huy các thế mạnh sẵn có nhằm tăng cường khả năng tự chủ của Trung tâm. **Thực hiện trong năm 2020.**

4. Phân công thực hiện nhiệm vụ đối với một số kiến nghị, đề xuất của Sở

4.1. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính

Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh ban hành “*Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang*” (thay thế Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh). Thời gian trình UBND tỉnh trong năm 2020.

4.2. Giao Phòng Quản lý Khoa học

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành “*Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang*” (thay thế Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh). Thời gian trình UBND tỉnh trong năm 2020.

Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020, cụ thể:

- “*Nghiên cứu đánh giá nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030*”.

- “*Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang*”.

- “*Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo giống lúa BG1 tại tỉnh Bắc Giang*”.

Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “*Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025*” tại Bắc Giang.

Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở tổng kết “*Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030*”.

4.3. Giao Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ

Chủ trì, chuẩn bị báo cáo đánh giá, các đề xuất, kiến nghị phục vụ buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung sau:

- Đề xuất bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm để nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực. Đầu tư thiết bị để mở rộng khả năng thử nghiệm; trang thiết bị phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và mở rộng lĩnh vực hoạt động về kiểm định an toàn trong lao động.

- Cho phép điều chỉnh Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh.

- Các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Giao Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ chuẩn bị các tài liệu phục vụ buổi làm việc **trước ngày 01/6/2020**.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHTC.

Bản điện tử:

- PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình